

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยห้องที่ 7

โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6
วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 7

1. อาจารย์ ดร.วิภาดา พินลา
2. อาจารย์ ดร.จกกล บัวแก้ว

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	สังกัด มหาวิทยาลัย
O1	การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์กับการใช้ชุมชนเป็นฐาน และการเรียนรู้บูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา	ชลธิยา ไชยณา วิภาพรรณ พินลา ชุตินา ศิริวงศ์	ม.ทักษิณ
O2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการใช้เกมเป็นฐาน รายวิชาประวัติศาสตร์สากล หน่วย อารยธรรมอินเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง	ดำรงศักดิ์ ตะหมัง เพ็ญญา สุวรรณวงศ์ นิตา จินตณปัญญา	ม.ทักษิณ
O3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สังคมประชาธิปไตย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเกม Quizizz ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ	ปกรณ์ ทองร่วมแก้ว ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ นงลักษณ์ คงรักษ์	มรภ.สงขลา
O4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI บูรณาการกับเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา	พงศกร วิจันทร์ วิภาดา พินลา ศุภลักษณ์ แก้วบุตร	ม.ทักษิณ
O5	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับเทคนิคแผนผังกราฟิก บูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	พิทยา รัตนะชล วิภาดา พินลา ปณิดา ลือขจร	ม.ทักษิณ

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	สังกัด มหาวิทยาลัย
06	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้เพลงประกอบการสอน บูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา	ภาณุพรรณศน์ กิมทอง วิภาพรรณ พินลา สากล จันทร์แก้ว	ม.ทักษิณ
07	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 1 (สาระภูมิศาสตร์) เรื่องภูเขาไฟระเบิด โดยใช้รูปแบบการสอน MACRO Model ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ด้วยสื่อ แอปพลิเคชัน Nearpod ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะโหมด	อนุกุล ถวิลวรรณ พนชกร พิทธิยะกุล ศิริพร สุขนัย สิริธร ถาวรวงศา	มรภ.สงขลา
08	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค KWL Plus บูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	ภาณุวัฒน์ นวลพลับ วิภาดา พินลา กัลยา วรกุลชัยวัฒน์	ม.ทักษิณ
09	การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้อินโฟกราฟิกร่วมกับ สื่อสังคมออนไลน์ในการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้บูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในรายวิชาศาสนา ศิลปกรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา	วิธิราช จำรูญกิจ วิภาพรรณ พินลา ชิรานี รบเรือง	ม.ทักษิณ
010	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	กัญฉिता รัตนะ สุนันทา วงศ์งาม	ม.หาดใหญ่
011	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน โรงเรียนบ้านกลาง จังหวัดสงขลา	อภิษฎา พันรังสี ณัชชา มหปฎุญญานนท์	ม.ทักษิณ
012	การพัฒนาการคิดเชิงจริยธรรมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ สะท้อนคิด (Student's Reflection) บูรณาการกับข่าวสถานการณ์ปัจจุบันในสังคม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกยุคดิจิทัล	กรกนก แสงสุวรรณ ธनिया เยาดำ	ม.ทักษิณ